

ณ ๒๔๓ ๑๙ ๑๙
๑๙๐๐ ๑๙
๑๗๕ ๑๗๙

๑๗๐



กรมตำรวจ

บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คำให้การของ เนอจันทร์ ดิออดรี สถานที่ตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐

เป็น มาด ผู้กล่าวหา ไอฮิง แสงแก้ว

คดีระหว่าง เนอจันทร์ ดิออดรี กับพวก ไอฮิง แสงแก้ว ผู้ต้องหา

ต่อหน้า พ.ต.ท. มงคล เจริญทอง
รอง ผกก. บ.๖

สอบสวนที่ กก.บ.๖

ชื่อ นายจันทร์ ดิออดรี อายุ ๕๐ ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบาะแสหรือมีบ้านหรือมีบ้านญาติ ให้ลงตามประเภท) รับราชการ

ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ตำบล วังใหม่

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ที่พักอาศัยของเจ้าพนักงานมหาวิทยาลัยชื่อกำนัน

อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ

ชื่อบิดา นายเป็น ชื่อมารดา นางดวง

เกี่ยวข้องกับอะไรกับคู่กรณี ไม่เกี่ยวข้องกับ สืบมาตัวแล้ว

ขอให้ถ้อยคำว่า ข้าพเจ้า รับราชการ เป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และช่วยราชการฝ่ายกิจการนิสิต ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยนิสิต และข้าพเจ้า ประจำอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ตลอดมาจนบัดนี้

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ จะเป็นวันที่ และเดือนใดจะไม่ได้ดำเนินการเคลื่อนไหวของ กลุ่มนิสิตนักศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเรียกกลุ่มตัวเองว่า "กลุ่มก้าวหน้า" โดยมีจุดการเคลื่อนไหวใหญ่ ๆ อยู่ ๒ ประการคือ

๑. กรณีที่ ๑ มีผู้ไร้นามปากกาว่า "นายฉันทกัน" ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง นิสิตนักศึกษาในจุฬาฯ และนำไปลงลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน แต่ข้าพเจ้าไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์อะไร มีข้อความเปิดโปงการทุจริตในจุฬาฯ ซึ่งเป็นอันหนักใหญ่ทำให้ผู้ชุมนุม นิสิต เงินชวณชัยผู้บริหารในสมัยนั้นคือ ศาสตราจารย์ ศักดิ์ วาณิชชานา ศาสตราจารย์ ดร. สุขุม

๑๗

ศรีวิชัยรัตน์ ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เหมอมลวน บัณฑิตยกร... ส่วนรับผู้โอนมาฝากกล่าวว่า "อันที่จริง" นี้ โฉมโฉม
ทราบว่าเป็นผู้ใด แต่เข้าใจกันว่าคือ นายถนอม สมนิธิกุลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.จ.ม.) คือ นายประสาร
มฤคพิทักษ์ แต่ไม่มีหลักฐานแน่นอน

๒. กรณีการขัดแย้งในหมู่นิสิตในคณะวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งซึ่งรวมตัวสร้างปฏิกริยาไม่ชอบ

รับระบบโซทส์ ซึ่งหมายถึงระบบธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติมาในจุฬาฯ เช่นระบบดาวโส (ซีเนียร์ ที่)
และมีอาจารย์หนึ่งซึ่งชื่อว่า ไม่ประสงค์จะออกนาม เพราะขณะนั้นยังเป็นอาจารย์อยู่ในจุฬาฯ เป็นผู้สนับสนุนนิติน
กลุ่มนี้ นิสิตกลุ่มดังกล่าวนี้จึงจัดว่า "กลุ่มโซทส์ใหม่" ซึ่งภายหลังได้ขยายตัวออกมาเป็นกลุ่มดาวเมืองที่สำคัญ
ของจุฬาฯ และขณะนั้นมีนาย พิรุณ ฉัตรวานิชกุล เป็นหัวหน้ากลุ่ม และขณะนั้น นายพิรุณ เป็นนิตินคณะวิทยาศาสตร์
ปีที่เท่าไรจำไม่ได้

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ กลุ่มโซทส์ใหม่ ยังคงเคลื่อนไหวอยู่แต่เฉพาะภายในจุฬาฯ เท่านั้น
และนายพิรุณ ได้เป็นนายก ส.จ.ม. แทน นายถนอม สมนิธิกุล เริ่มวางพิพัตน์ ซึ่งถูกออกเพราะสอบตก โดยนายพิรุณ
ขณะในการเลือกตั้ง กลุ่มนายพิรุณ แพ้คดีเกี่ยวกับเรื่องกรเงินพาเหรดในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่าง
จุฬาฯ กับธรรมศาสตร์ โดยนายพิรุณ มีความเห็นว่าไม่ควรจัดให้มีการเงินพาเหรด แต่เมื่อลงมติปรากฏว่าเสียง
ส่วนมากเห็นควรให้มีการเงิน นายพิรุณ จึงแพ้และต้องลาออกตามระเบียบ นายรัชวัฒน์ สุรวุฒิ อุปนายก ส.จ.ม.
คนที่ ๑ จึงรักษาการแทนในปีนั้น

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้มีการเลือกตั้งนายก ส.จ.ม. มีผู้เสนอตัวเข้ารับเลือกตั้ง ๒ คนคือ
นายถนอม สมนิธิกุล และนายถนอม สมนิธิกุล ผลปรากฏว่า นายถนอม สมนิธิกุล เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งและได้เป็น
นายก ส.จ.ม. ฝ่ายกลุ่มโซทส์ใหม่ จึงฉวยโอกาสเข้าหาทางช่วยเหลือนายถนอม สมนิธิกุล เพื่อจะให้ นายถนอม สมนิธิกุล เป็น
เครื่องมือต่อไป โดยช่วยผลักดัน และนำเสียงให้นายถนอม สมนิธิกุล ได้รับตำแหน่งเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ประเทศไทย (ศนท.) ซึ่งเป็นปีที่ ศนท. เริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป โดยการนำของนายถนอม สมนิธิกุล
ส่วนกลุ่มโซทส์ใหม่ ได้เริ่มเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ขบวนการนอกมหาวิทยาลัย โดยเริ่มส่งคนลง
กลุ่มออกไปพบปะพูดคุยกับนักเรียน มศ. ๔ มศ. ๕ ตามโรงเรียนกวดวิชาเพื่อปูพื้นฐานก่อนที่พวกนักเรียนจะเข้ามา
ศึกษาในจุฬาฯ โดยหาคะแนนนิยมด้วยการสอน และกวดวิชาเพื่อสอบเข้าจุฬาฯ

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งสำคัญ โดยอดีตผู้นำนิสิตจุฬาฯ ซึ่งมี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชนคือ นายรัชวัฒน์ สุรวุฒิ ซึ่ง ๗/๗/๖๗ หลังจากพ้นตำแหน่งเลขาธิการศูนย์กลางนิสิต
นักศึกษาแล้ว ได้ออกไปตั้งกลุ่มการเมืองภายนอกพร้อมกับเพื่อนเก่า ๆ เช่น นายประสาร มฤคพิทักษ์ นายรัชวัฒน์
สุรวุฒิ นายวิสาห์ ทรัพย์ โดยได้รื้อกลุ่มว่าประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (ปช.ปอ.) ซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้ได้เป็น
ผู้จัดรณรงค์เหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

ส่วนนายก ส.จ.ม. นั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้รับเลือกตั้ง
และเป็นผู้นำคนหนึ่งในเหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ รวมทั้ง น.ส. จิรพันธ์ พิเศษวิชา ถวย และกลุ่มนิสิต
หัวก้าวหน้า คือกลุ่มโซทส์ใหม่ ได้เปลี่ยนแนวทางโดยส่วนหนึ่งได้กลับเข้ามาจับตามองในจุฬาฯ โดยตั้งพรรคการเมือง
เมืองขึ้นในจุฬาฯ ใหม่ว่า "พรรคพลังใหม่" เพื่อต่อสู้ในการเลือกตั้ง นายก ส.จ.ม. การตั้งพรรคการเมือง
นี้ไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ไม่รับรอง แต่ก็ไม่ได้มีการห้ามปรามแต่อย่างใด
เพราะถือว่าการไม่รับรองคือการห้ามปรามโดยปริยาย และทางมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบขึ้นทั้งสถานนิตินชั้นในที่มีเอง

95 130
178 2
181

ใบต่อคำให้การ

นายจันทร์ บองศรี

หน้า ๒

โดยให้แต่ละคณะของนิสิตเด็กชายคนหนึ่ง แล้วเขามารวมกันเป็นสภานิสิต เพื่อควบคุมการบริหารของ ส.จ.ม. ในตำแหน่งการ ไปตามที่ได้ตกลงไว้ ในนโยบายไว้ก่อนเลือกตั้ง

ใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ พรรคพลังใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "พรรคจุฬาประชาชน" และประกาศ

นโยบายอย่างแรงกล้าในการดำเนินกิจกรรมของพรรคมุ่งสู่การ เมื่อเกษมชุกวาทกว่าภายในมหาวิทยาลัย... เว้นสงคน ของพรรคซึ่งเป็นนิสิตออกไปร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการ เติมน้ำมันของรถรวมรถ... ขวามหา และสนับสนุน ในการนิเทศของงานของกรรมการโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งให้ความรู้ในวิธีการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยของงาน งาน เพิ่ม นอกจากนี้ยังได้ส่งนิสิตเข้าไปพบปะนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อพูดคุยในความร่วมมือในสหภาพเพื่อ สะสมใจเป็นพรรคพวกและกำลังในการต่อต้านทุกวิถีทาง และพรรคจุฬาประชาชน พยายามส่งคนของพรรคเข้าไปรับ เลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการต่าง ๆ ของ ส.จ.ม. แต่ปรากฏว่าตลอดมาตลอดไม่ได้รับเลือกตั้งตามที่คาดหมายไว้ โดยได้รับเลือกตั้งเพียงตำแหน่งเดียว คือตำแหน่งอุปนายก ของ ส.จ.ม. เท่านั้น พรรคจุฬาประชาชน ก็หาได้ลด ความพยายามไม่ นั่งลงส่งคนเข้าวันเลือกตั้งเพื่อเป็นสมาชิกสภานิสิต แต่ปรากฏว่าขณะเลือกตั้งประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๑๘ นาย ส.จ.ม. โฉมก นายนครินทร์ ฉัตรวิเชียร ซึ่งขณะ การเลือกตั้งนายเกรียงกมล เสนอไพโรจน์ ซึ่งเป็นคนที่พรรคจุฬาประชาชน ส่งเข้ารับการเลือกตั้ง

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ พรรคจุฬาประชาชนพยายามที่จะกล่าสู่เพื่อเข้าร่วมตำแหน่งบริหารมากขึ้น

ตามลำดับ... แต่เนื่องจากยังมีนโยบายที่คงเดิมของนักกิจกรรมภายนอกอยู่อย่างเดิม... จึงทำให้พรรคเลือกตั้งแก่ พรรคอนุรักษจุฬา ซึ่งมี นายวีระกร คำประกอบ เป็นผู้นำ แต่พรรคจุฬาประชาชน... ก็ยังได้รับเสียงข้างมากจาก สภานิสิตเจเนอเรล และในปีนี้เองพรรคจุฬาประชาชนได้สนับสนุนจนกระทั่งนายเกรียงกมล... ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ นี้มีปัญหาคำขวัญคือ การรวมพลังในสภานิสิต ซึ่งอยู่ภายใต้ การนำของนายประกอบ โดยทุกพรรคคัดค้าน โดยมีมติให้ถอนตัวออกจากความเป็นสมาชิกของ ส.นท. เนื่องจากพบความเหลวไหลและการบ่อนทำลายประเทศชาติของ ส.นท. ไม่ไว้... ปัญหานี้เป็นปัญหาที่กระทบกระเทือน และบั่นทอนความมั่นคงของ ส.นท. เป็นอย่างมาก เพราะมีสมาชิกตั้งหน้าตั้งหน้าวิทยาลัยอื่นๆ เคียงบ่าจะลาออก ความจุฬา ด้วยเช่น สถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น แต่พรรคจุฬาประชาชนอาศัยสภานิสิต จุฬา ซึ่งมีเสียงส่วนมาก วางแผนร่วมกับกรรมการของ ส.นท. ถัดจากและบังคับให้มีการเปิดอภิปรายในหอประชุม จุฬา จนเป็นเหตุให้กรรมการบริหารของ ส.จ.ม. ซึ่งมีนายวีระกร คำประกอบ เป็นผู้นำตกลงลาออกทั้งหมด เมื่อมีการ เลือกตั้งนายก และกรรมการของ ส.จ.ม. ใหม่ พรรคจุฬาประชาชน ก็ทำการเลือกตั้งอีกเช่นเดิม ทั้งนี้เพราะ นิสิตกลุ่มอนุรักษจุฬา รวมตัวกันมากขึ้นภายใต้การนำของ นายเล็ก วงศ์บุญสิน แต่พรรคจุฬาประชาชนก็มีโอกาส ความพยายาม บังคับให้สภาบริหารให้เพิ่มมากขึ้น เห็นคิดที่นิติตัวที่ก่อตัวและใช้ระบบคณะกรรมการ

ใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ นาย ส.จ.ม. และกรรมการบริหารทั้งหมด พรรคจุฬาประชาชน

ชนะในการเลือกตั้ง โดยชนะทุกตำแหน่ง และได้รับเสียงข้างมากในการเลือกตั้งสภานิสิตครั้งนั้น จนกระทั่ง กรรมการบริหารของ ส.จ.ม. มีบทบาทที่ลดลงและในจุฬาก็... ขณะเดียวกันได้เริ่มการลดความจรรยาบรรณฝ่ายบริหาร เริ่มแสดงบทบาทคัดค้านระเบียบของมหาวิทยาลัยเช่น ระเบียบการแต่งกาย... ก็จะให้นิสิตแต่งกายได้ความ สบาย และระเบียบของจุฬา ให้นิสิตอยู่ภายในมหาวิทยาลัยได้แค่ ๒๑.๐๐ น. คือคัดค้านในข้อนี้โดยตลอดทุกเวลา

และคัดค้านระเบียบการ เรียนการสอน โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นระเบียบและระบบไม่ทันสมัย

จนกระทั่งวันที่ ๒, ๓, ๔ ถึง ๕ ตุลาคม ๒๕๑๔ กรรมการบริหารของ สจ.ภ.ภายใต้วา

นำของ นายเอนก เหลาธรรมทัศน์ ไปปลุกระดมพวกนักศึกษาในท้องถิ่นและคัดค้านการกลับมาของจอมพลถนอม
กึกกักรร แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากนิสิตเท่าที่ควร และในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๔ ทางจุฬาฯ ก็ยัง
การสอบของพวกนิสิตความปกติ จะมีพวกชาวสยามบ้างก็เป็นพวกกลุ่มที่มีบทบาทในการปลุกระดมเท่านั้น

ก่อนวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๑๔ ทางมหาวิทยาลัย ได้ห้ามมิให้นิสิตและอาจารย์เข้าไปดำเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ในห้องภายในมหาวิทยาลัยอย่างที่เคยปฏิบัติมา หลังจากนั้นประมาณ ๒ หรือ ๓ วัน แต่จะ
เป็นวันที่เขาทำอะไรไม่ได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทุกวัน เขาไปทั่วอาคารตรวจคนที่ถือธง
และห้องเรียนต่าง ๆ ในศาลาพระเกษียณ ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ค้นพบหนังสือเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นจำนวนมาก
จึงยึดไว้เป็นของกลาง แต่ไม่พบอาวุธอย่างอื่น

เป็นความจริง ความแฉะ รับว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

" พ.ศ.ท.

พยาน

สอมนส่วน พิมพ์

ทดลองดำเนินการสำรวจจนครบวันที่ ๖

๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๔

ข้าพเจ้า นายจันทร์ มงคลศรี ขอให้การเห็นแก่คุณหน้า พ.ศ.ท.มรงค์ เจริญทอง
พนักงานสอน ส่วนโขนชาา โด่สายวอศั่วแล้วดังนี้

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีองค์ความรู้ที่ศึกษาเรียนเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
โดยมีกักรเลือกทั้งทั่วไป ๔ ตำแหน่งด้วยกันคือ ๑. นายกองกิจการบริหาร ๒. อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน ๓. อุปนายก
ฝ่ายกิจการภายนอก ๔. ประธานฝ่ายการเงิน ๕. ประธานฝ่ายวินัยฯ ๖. ประธานฝ่ายวิชาการ ๗. ประธานฝ่ายกีฬา
๘. ประธานฝ่ายพัฒนาสังคม ๙. ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม การเลือกตั้งมีการเลือกทุกปี โดยคัดเลือกจากนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี นักศึกษาทุกคนมีสิทธิจะสมัคร โดยจะสมัครตำแหน่งใดก็ได้ และจะมีการลงคะแนนที่ศาลาพระ
เกษียณ

ส่วนสภานักศึกษาก็มีเช่นเดียวกัน โดยทุกคณะและทุกชั้นปี จะเลือกผู้แทนส่งมา ๑ คน
เป็นสภานักศึกษา

ในประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้มีกลุ่มก่อกองพรรคขึ้นโดยไม่ชอบคามระเบียบของมหา
วิทยาลัย และก่อกอง ๒ พรรคด้วยกัน และเปลี่ยนชื่อพรรคมาจนครั้งสุดท้ายมีชื่อ พรรคจุฬาประชาชน และ
พรรคขุนพลัง พรรคจุฬาประชาชนมีแนวโน้มนและบทบาทไปทางต้องการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง และ
จะมีความคิดเห็นขัดกันนโยบายของรัฐบาลเสมอ ส่วนพรรคขุนพลังมีความเห็นตรงกันข้ามกับพรรคจุฬาประชาชน
กลดออกมา สำหรับพรรคจุฬาประชาชนนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ มีนายวิวัฒน์ เอกธนะรัช เป็นผู้นำ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕
มีนายเอนก เหลาธรรมทัศน์ เป็นผู้นำ ส่วนพรรคขุนพลัง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ มีนายวิระกร คำประกอบ เป็นผู้นำ
ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ใครจะเป็นผู้นำชาา จำไม่ได้ ในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเกี่ยวกับทางด้านการเมืองทั้งภายในและภาย
นอกประเทศ พรรคจุฬาประชาชนจะจัดอบรม มีตัวแทนเข้าไปร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เรนกรณีเรือนามาเกษตร

98 130
180 F
183

ใบต่อคำให้การ

นายจันทร์ บองศรี

แผ่นที่ ๑

ของอเมริกา กรณีวันชาติสหรัฐฯ กรณีต่อต้านจอมพลประภาส และจอมพลถนอม รวมทั้งการนัดหยุดงานของกรรมกร
เกือบทุกแห่ง

สำหรับที่กักขัง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณศาลากลางมหาวิทยาลัยนั้น ทางมหาวิทยาลัย
อนุญาตให้เป็นที่ทำการขององค์การบริหารสโมสรนิสิต และองค์การบริหารสโมสรนิสิตนี้มีคณะอาจารย์ประมาณ
๒๐ คนเป็นที่ปรึกษา ปกติอาจารย์ได้เข้าไปตรวจดูภายในที่กักขังเสมอ ๆ และทุกเวลา ข้าพเจ้าเองซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบก็เข้าไปตรวจดูเสมอ ๆ และทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทราบ เมื่ออาจารย์เข้าไปตรวจพวกนักศึกษาไม่ได้
แสดงกริยาหรือห้ามไม่ให้อาจารย์เข้าไปตรวจแต่ประการใด และอาจารย์ผ่านกิจกรรมนิสิตที่ใหม่ลงประชุมในที่
กักขังเป็นที่ประชุมบ่อยครั้ง ในวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจที่กักขังครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ทราบแล้ว มีอาจารย์
ประมาณ ๑๐ กว่าคน รวมทั้งข้าพเจ้า ได้ไปดูการตรวจคนของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย ข้าพเจ้าก็ได้ลงนามเป็นพยานในการ
ตรวจคนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การคนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบหนังสือเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์จำนวนมากอยู่ในตู้และ
กล่องกระดาษ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยึดไป และขณะนี้ไม่มีสิ่งใดนอกจากโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัย
และที่กักขังแห่งนี้ยังมีอยู่ ไม่ให้ใครเข้าไป ทางมหาวิทยาลัยมีโครงการระดมเงินเพื่อไปราชการในเร็ว ๆ นี้
จากศาลากลางมหาวิทยาลัย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยแต่ประการใด
แต่มีพวกนิสิตเข้าไปร่วมกับ สทท.เองเป็นการส่วนตัว มีการเคลื่อนไหวโดยทางมหาวิทยาลัยส่งตัวแทนเข้าไปร่วมอยู่
ใน สทท. และดำเนินกิจกรรมทางการเมืองกลางคืนตลอดเวลา ส่วนใครจะเป็นคนดำเนินการมองไปข้าง
ข้าพเจ้า ไม่ทราบ และ สทท.จะมีการติดต่อกับพรรคสังคมนิยมหรือไม่ ข้าพเจ้า ไม่ทราบ

ก่อนวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๑๔ ประมาณ ๒ หรือ ๓ วัน สมาชิกของพรรคจุฬาประชาชน ได้แจก
ใบปลิวภายในศาลากลางมหาวิทยาลัย ชักชวนให้นักศึกษาไปร่วมชุมนุมที่สนามหลวงและธรรมศาสตร์ เพื่อต่อต้านการ
กลับมาของทรนอม ใบปลิวดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของจุฬาฯ เก็บไว้ได้จำนวนมาก แต่ได้จัดการเผาทิ้งไปหมดแล้ว
นายธีรยุทธ บุญมี กิติ นายเกรียงกมิต เวชไพโรจน์ กิติ นายสุธรรม แสงประทุม กิติ เหน่าที่ข้า
ส่งเอกสาร เห็นว่ามักจะมีความคิดเห็นขัดกันนโยบายของรัฐบาลตลอดมา แต่ข้าพเจ้า ไม่ได้ถือความอยู่ข้างใดจึงจึงไม่
ไม่ทราบว่าเขาดำเนินการและมีเบื้องหลังเป็นประการใด

ในการดำเนินการของพรรคจุฬาประชาชนแต่ละครั้ง ก็มีการเขียนโปสเตอร์ แจกใบปลิว
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อชักชวนปลุกระดมให้นักศึกษาร่วมในการชุมนุม ประท้วง หรือร่วมดำเนินการกับพรรค
จุฬาประชาชน โปสเตอร์ หรือใบปลิวนี้เท่าที่ข้าพเจ้า ทราบ มักจะแนบกันท่าตามคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ถ้าใบปลิวในการท้วงจะได้อาจมาจากที่ใด หรือจากใคร ข้าพเจ้า ไม่ทราบ และโปสเตอร์ต่างๆ ที่เหลืออยู่ในขณะนี้
ในมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยได้จัดการเผาทิ้งหมดแล้ว การจัดนิทรรศการบางเรื่องนั้นคิดทำถูกต้องตามระเบียบ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้ใดรับมอบหมายให้ดูแลเฉพาะเรื่องจนนำมาตรวจดูก่อน โดยปกติแล้วจะมีเรื่องการเมือง
แอบแฝงเข้ามา แต่บางอย่างทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็นการเมืองหรือไม่ เท่าที่ข้าพเจ้า ส่งเอกสาร
คุณ นิทรศการส่วนมากของนิสิต มักจะมีการเมืองแอบแฝง และมักจะไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลเสมอ ๆ

หลังจากเหตุการณ์วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๑๔ ผ่านพ้นไปแล้ว ทางจุฬาฯ อยู่ในสภาพปกติ นักศึกษา
เข้าเรียนกันอย่างปกติ ไม่มีการประชุม หรือประท้วง หรือแจกใบปลิวต่อต้าน หรือวิจารณ์เกี่ยวกับการเมือง